

4มหา'ลัยถกสั้ววแพทยสภา23พ.ค.

● หลังไม่ผ่านรับรอง-หวั่นน.ศ.ถูกลอยแพ

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับทางสั้ววแพทยสภากรณีปัญหาหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสั้ววแพทยศาสตร์ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองสถาบันจากสั้ววแพทยสภา ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหม่ 4 แห่งที่ยังมีปัญหา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) มทร.ตะวันออก และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่กำลังจะมีนักศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 นี้

รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อว่า จากการหารือเบื้องต้น ตนได้ขอให้สั้ววแพทยสภาผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางอย่าง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ มีโอกาสขอใบ



นพ.กำจร ตติยกวี

ประกอบวิชาชีพได้ ไม่ใช่ปิดประตูทุกทาง โดยอาจจะเพิ่มข้อแม้เข้าไป อาทิ ให้นักศึกษาไปฝึกงานเพิ่มเติมในสถาบันที่สภาวิชาชีพกำหนด เพื่อให้เด็กมีทักษะตามที่สภาวิชาชีพต้องการ และให้นักศึกษาไปสอบขอใบประกอบวิชาชีพได้ ส่วนกรณีของการรับรองสถาบันนั้น ขอให้สภาวิชาชีพกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถไปกำหนดแผนการพัฒนาได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

“เท่าที่ดู ทางสั้ววแพทยสภามีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่คงต้องให้ทางสั้ววแพทยสภาได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคณบดีคณะสั้ววแพทยต่างๆ ด้วย เพื่อจะได้รับรู้ถึงปัญหาพร้อมกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะนัดหารือร่วมกันในวันที่ 23 พฤษภาคม ตนเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปในทิศทางที่ดี และไม่ให้นักศึกษาได้รับผลกระทบ” นพ.กำจรกล่าว

นสพ.ธีระวุฒิ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสั้ววแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่ ตนหวังว่าในการพูดคุยกับสั้ววแพทยสภาจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาพร้อมกัน โดยทางกลุ่มคณบดีสั้ววแพทยศาสตร์ ทั้ง 4 แห่ง จะเสนอใน 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1 ขอให้สั้ววแพทยสภา ผ่อนปรนให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2554 ซึ่งกำลังจะมีนักศึกษารุ่นแรกจบการศึกษาในปี 2556 สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้ และหากสั้ววแพทยสภาไม่มั่นใจในมาตรฐานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยก็ยินดีปรับปรุงให้เป็นที่น่าเชื่อถือ หรือสั้ววแพทยสภาจะดำเนินการเอง มหาวิทยาลัยก็ยอม 2.อยากให้สั้ววแพทยสภาปฏิบัติตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้คณบดีคณะสั้ววแพทยศาสตร์ทั้ง 4 แห่ง ได้เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในสั้ววแพทยสภาด้วย 3.ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการรับรองสถาบันบางข้อ อาทิ จำนวนอาจารย์ เพราะบางครั้งแม้จำนวนอาจารย์จะไม่ครบตามที่สั้ววแพทยสภากำหนด แต่มหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เบื้องหลัง และ 4.ขณะนี้สั้ววแพทยสภาได้กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาที่เข้าเรียนในปี 2553 เมื่อศึกษาจบต้องสอบขอใบประกอบวิชาชีพด้วย แต่ไม่ยอมให้ทั้ง 4 สถาบันสอบ โดยอ้างว่าทั้ง 4 แห่ง ไม่ได้รับการรับรองสถาบัน